

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๗๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ในระบบ HRMS จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับวางแผนและบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราร่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ในการจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังครูให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูในระบบ HRMS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ HRMS ทั้งตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งที่ว่างตามบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกตำแหน่ง โดยเบื้องต้นขอให้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณอัตรากำลังก่อน ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง, สังกัด, กลุ่มวิชาเอกที่บรรจุ, กลุ่มสาระและวิชาที่สอน ซึ่งมีผลต่อการจัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา รายละเอียดตามแนวนโยบายที่ส่งมาด้วย

๒. ระบบ HRMS จะนำเข้าข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากระบบ DMC ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประมวลผลคำนวณอัตรากำลังครูให้อัตโนมัติ โดยจะนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ HRMS ให้ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากนั้นขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในแบบปริมาณงานสถานศึกษา พร้อมยืนยันข้อมูลผ่านระบบ HRMS เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plankru2012@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมต่อไป

๓. จัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สำหรับใช้ทดแทนอัตราร่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้จัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก

ในระบบ...

ในระบบ HRMS ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งยืนยันรายงานข้อมูลส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดระบบ
เพื่อให้เข้าไปดำเนินการพร้อมแจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทอดชาติ จี๋ยพงษ์)
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖